



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## รวมพลังค้านนอกระบบ นศ.-แรงงานหนุนรัฐสวัสดิการด้านเสรีนิยม

19 กันยายน 2550 18:22 น.

สนนท.นำนักศึกษาผู้ใช้แรงงาน 400 ชีวิตเดินขบวนตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงทำเนียบแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ประกาศจุดยืน หนุนระบบรัฐสวัสดิการต่อต้านเสรีนิยม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 13.00 น.วันที่19 ก.ค. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆกลุ่มผู้ใช้แรงงานสหภาพแรงงานอินเตอร์โมดา และสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงประมาณ 400 คนได้รวมตัวกันที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้านนโยบายการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบโดยมีการชูป้ายข้อความต่อต้านและมีโลงศพพร้อมพวงหรีดไว้อาลัยด้วย

จากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปตามถนนราชดำเนินมุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างที่ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ นายภัทรดนัย จงเกื้อ โฆษก สนนท. ได้ปราศรัยบนรถขยายเสียงโจมตีศ.ดร.วิจิตรศรีสอ้าน รมว.ศธ. โดยระบุว่าศ.ดร.วิจิตรเคยเป็นปลัดทบวง มหาวิทยาลัย ในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ รสช. เป็นผู้ผลักดันให้มีการแปรรูปมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการท้วง ดิงของนักวิชาการ การต่อต้านของนักศึกษา และยังไม่มีมีการสรุปบทเรียนทั้ง 5 แห่งว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง

นายภัทรดนัยให้สัมภาษณ์ว่า ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ม.เกษตรศาสตร์ม.รามคำแหงม.บูรพาม.ขอนแก่นและตัวแทนสหภาพแรงงาน ฯ ได้ร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และอีก 29 แห่งที่ร่วมอยู่ใน สนนท. จะจัดกิจกรรมคัดค้านการออกนอกระบบมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าจะมีผู้มาร่วมมากขึ้น เพราะได้ประสานกลุ่มสหภาพแรงงาน องค์กรประชาชนอื่นๆแล้ว

" ทุกครั้งที่มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนอกระบบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใด สนนท.จะออกมาเรียกร้องและแสดงจุดยืนว่า ด้านระบบเสรีนิยม สนับสนุนนโยบายรัฐสวัสดิการ ไม่ว่าน้ำ ไฟ รวมทั้งเรื่องการศึกษารัฐบาลใหม่ควรจะทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ หากไม่แล้ว สนนท.จะเคลื่อนไหวเรียกร้องในทุกรัฐบาล นายภัทรดนัยกล่าว

นางศุภาญจน์ดาสุขไผ่ตา ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง กล่าวว่า เห็นด้วยกับการคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เพราะจะมีการขึ้นค่า หนวนกิต กระทบถึงผู้ใช้แรงงาน อาจไม่สามารถส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัย ได้